

ประเพณีสัมพันธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กลุ่มชาวนามืออาชีพใน 5 จังหวัด ครูพื้นที่ ผู้ประสานงานพื้นที่ และนักวิจัยหลัก ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิธรรมะร่วมใจ อ.กุดชุม จ.ยโสธร และบริษัท โรงสีบริษัทเจียเม้ง จำกัด จ.ศรีสะเกษ

ตามที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักสูตรเรียนรู้ที่จะพัฒนาวิคิด กระบวนทัศน์ และวิธีการจัดการอาชีพ และชีวิตของชาวนาอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภายใต้แผนงานการดำเนินโครงการวิจัยได้กำหนดให้มีการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี จึงได้มีแผนงานการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ จึงได้จัดให้กลุ่มชาวนามืออาชีพใน 5 จังหวัด (สิงห์บุรี ชุมพร ชัยนาท มหาสารคาม และเชียงราย) ครูพื้นที่ ผู้ประสานงานพื้นที่ นักวิจัยหลัก รวมทั้งสิ้น จำนวน 83 คน ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิธรรมะร่วมใจ อ.กุดชุม จ.ยโสธร และบริษัท โรงสีบริษัทเจียเม้ง จำกัด จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นการศึกษาดูงานกิจกรรมต้นน้ำในระดับการผลิต การบริหารจัดการแปลงนา ของเครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม โดยมีกิจกรรมเยี่ยมชมรอบๆศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรมและจัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตอบข้อซักถามซึ่งกันและกันระหว่างชาวนาคุณธรรมและชาวนามืออาชีพทั้ง 5 จังหวัด

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นการศึกษาดูงาน ณ บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด จ. ศรีสะเกษ โดยมีคุณมนัส ชุมกา ผู้จัดการอาวุโสบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัดให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแนวทางการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพเพื่อสร้างจุดแข็งชาวนาไทย พร้อมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิแบรนด์คังหังทองของบริษัทฯและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

ในช่วงค่ำได้จัดให้มีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการศึกษาดูงาน โดยให้ชาวนาทั้ง 5 จังหวัดออกมานำเสนอผลการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรชาวนามืออาชีพ และการนำความรู้ที่ได้จากการดูงานในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

